



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักข่าว ส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสาร โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๘๖๐๙

ที่ นร ๐๒๑๐.๐๒/ว ๕๕๑๕ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประเด็นการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๔ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผอ.สทท., ผอ.สวท., ผอ.สพป., ผอ.สปต., ผอ.ศสช., ผอ.สปข. ๑ - ๘ และ ปชส. ๗๖ จังหวัด

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมซึ่งมี ผอ.สนข. (นางวันเพ็ญ อัมพัน) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบประเด็นการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๔ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ (รายละเอียดตาม เอกสารแนบ)

จึงขอให้ สทท., สวท., สนข. และ สปข.๑ - ๘ ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้ ฝ่ายเลขานุการทุกวันจันทร์ ในเวลา ๑๖.๐๐ น. พร้อมแนบ QR Code ตัวอย่างคลิป หน่วยงานละ ๑ คลิป ส่งให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมเสนอ อปส.ต่อไป สำหรับการรายงานประจำเดือนขอให้รายงานเฉพาะประเด็นหลักภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน เพื่อรวบรวมเสนอ ครม.รวมทั้งประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งเป็นประเด็นสื่อสาร ประจำปี ๒๕๖๔ ของ กปส. ให้หน่วยงานในพื้นที่รายงานทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ โดยขอให้ส่งรายงานทั้งหมดให้ฝ่ายเลขานุการ ทางอีเมล iocprd2557@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง



(นายภาควัต พรหมเพ็ญ)

ร.ผอ.สปส.

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

ประเด็น IOC ประจำสัปดาห์
ประจำวันที่ ๑๔ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

ประเด็น	รายละเอียด	หมายเหตุ
<p>๑. เตรียมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔</p>	<p>พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ(ทรท.) เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว เข้าประเทศ โดยจะเริ่มในวันที่ ๑ พฤศจิกายนเป็นต้นไป</p> <p>นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่ต้องกักตัว จะต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว และเดินทางเข้าประเทศไทยโดยทางอากาศจากประเทศที่กำหนดว่าเป็นประเทศความเสี่ยงต่ำ เมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย ทุกคนต้องแสดงตัวว่าปลอดเชื้อโควิด-๑๙ โดยต้องมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งทำการตรวจก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทางและจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ อีกครั้ง โดยในเบื้องต้นได้กำหนดรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำ ไว้อย่างน้อย ๑๐ ประเทศ เช่น อังกฤษ สิงคโปร์ เยอรมนี จีน และอเมริกา</p> <p>สำหรับพื้นที่ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยว มีทั้งหมด ๑๐ จังหวัดนำร่อง คือ กระบี่ พังงา เปิดทั้งจังหวัด ส่วนกรุงเทพมหานคร ชลบุรี เปิดเพียงบางส่วน โดยชลบุรีจะเปิดเฉพาะ อ.บางละมุง อ.สัตหีบ ขณะที่จังหวัดอื่นๆ จะเปิดที่ชะอำ เพชรบุรี และหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนเชียงใหม่ มี ๔ อำเภอคือ อ.เมือง อ.ดอยเต่า อ.แม่แตง และ อ.แม่ริม รวมทั้ง จ.ระนอง ที่เกาะพยาม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และอาจจะเปิดที่ อ.เชียงคาน จ.เลย ด้วยซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมแผนรับมือและมาตรการต่าง ๆ</p> <p>ภาพรวมสถานการณ์โควิดในประเทศไทย</p> <p>ในปัจจุบันความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของไทย ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีการฉีดวัคซีนรวม ๖๑.๙ ล้านโดส โดยแบ่งเป็นผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรก ๓๕.๘ ล้านคนหรือร้อยละ ๔๙.๘ ของประชากร และผู้ได้รับวัคซีนครบสองเข็ม ๒๔.๒ ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.๗ ของประชากร ซึ่งคาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนครบสองเข็มให้คนไทยได้ราวร้อยละ ๕๐ ของจำนวนประชากรภายในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจากความคืบหน้าด้านวัคซีนดังกล่าว ทำให้ขณะนี้แม้จะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อหลักหมื่นคนต่อวัน แต่แนวโน้มผู้ป่วยอาการหนักและใส่เครื่องช่วยหายใจ รวมถึงผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง</p> <p>ทั้งนี้ ศบค. ยังติดตามสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ อย่างใกล้ชิด ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส เนื่องจากยังมีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จะมีการพิจารณามาตรการที่เหมาะสม</p>	<p>ประเด็นหลัก ทุกสื่อขยายผล</p>

	<p>ควบคู่กับการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของโรคในพื้นที่ โดยในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ จะมีการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อหารือแนวทางการมาตรการโควิด - ๑๙ ที่เหมาะสมและมาตรการเตรียมความพร้อมเปิดประเทศในทุกภาคส่วน</p>	
<p>๒. ครม.เห็นชอบเยียวยา กลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง(รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ</p>	<p>คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โครงการเยียวยา กลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ</p> <p>เงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาโครงการนี้ ต้องมีอายุเกิน ๖๕ ปี ก่อนวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีศักยภาพในการขับรถ มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะรถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วนมีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกและไม่ใช่ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ และ มาตรา ๔๐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๒๙ จังหวัด</p> <p>สำหรับกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่เข้าที่ไม่สามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการได้ จะต้องทำการตรวจสอบยืนยันตัวตนก่อน เช่น ให้นิติบุคคลรถเข้า สหกรณ์แท็กซี่เป็นผู้รองรับ เป็นต้น</p> <p>การช่วยเหลือเป็น ๒ กลุ่ม คือผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ๑๒,๙๑๘ คน และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ๓,๗๗๖ คน รวม ๑๖,๖๙๔ คน โดยจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ คนละ ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน ภายใต้กรอบวงเงิน ๑๖๖.๙๔ ล้านบาท โดยกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๑๓ จังหวัด สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเป็นระยะเวลา ๒ เดือน ในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และ ๑๖ จังหวัด สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเป็นระยะเวลา ๑ เดือน ในอัตรา ๕,๐๐๐ บาทต่อคน ประกอบด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง</p> <p>วิธีการจ่ายเงิน จะดำเนินการจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พฤศจิกายน สำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ส่วนบุคคล และรอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ พฤศจิกายน สำหรับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ที่เข้าขับผู้มีสิทธิ ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ที่กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศพร้อมเอกสารตามที่กำหนด ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ ซึ่งจะเปิดให้จองคิวออนไลน์ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT SMART QUEUE หรือเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน</p>	<p>ประเด็นหลัก ทุกสื่อขยายผล</p>

<p>๓. สถานการณ์น้ำท่วมและฝ่า ระวังพายุกมปาซุ</p>	<p>สถานการณ์น้ำท่วม คลื่นคลายแล้ว ๒๒ จังหวัด เหลือ ๑๑ จังหวัด</p> <p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” ส่งผลให้เกิดอุทกภัยใน ๓๓ จังหวัด สถานการณ์คลื่นคลายแล้ว ๒๒ จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ใน ๑๑ จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ซึ่งภาพรวมสถานการณ์คลื่นคลายในหลายพื้นที่แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ</p> <p>กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ พายุโซนร้อน “คมปาซุ”</p> <p>กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ ๓ (๑๗๑/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. แจ้งว่า พายุโซนร้อน “คมปาซุ” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน และขึ้นฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>ทั้งนี้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๓ เมตร</p> <p>นอกจากนี้ กองอำนวยการและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) จึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตฝ่าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ในช่วงวันที่ ๑๓ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอด ๒๔ ชั่วโมง และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำสะสม ให้จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที ทั้งนี้ หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้จังหวัดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ประเด็นหลัก ทุกสื่อขยายผล</p>
---	--	---

	<p>ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ สถานการณ์ภัย และ ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ภัยให้เตรียมความพร้อมเมื่อสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น หากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ ๑๗๘๔” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @๑๗๘๔DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึง สายด่วนนิรภัย๑๗๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>	
--	---	--

ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ๒ ประเด็น

ประเด็นที่ ๑ ตำรวจสงขลา เพาะนกกกรงหัวจุกเผือกขาสร้างอาชีพเสริม รายได้หลักแสน

ตำรวจสงขลา เพาะนกกกรงหัวจุกเผือกและนกด่าง ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้เพาะพันธุ์ได้ เพื่อการอนุรักษ์และสามารถขายเป็นรายได้เสริม ราคาขายเริ่มต้นตั้งแต่ตัวละ ๒๕,๐๐๐ ถึงหลักแสนบาท

พ.ต.ต.คณิต พิจิตร สารวัตรอำนาจการกลุ่มงานสอบสวนภูธรสงขลา หรือสารวัตรกล้วย ตำรวจหนุ่ม สงขลา ที่ชื่นชอบและมีใจรักการเลี้ยงนกกกรงหัวจุกมาตั้งแต่วัยเด็กตอนอายุ ๖ - ๗ ขวบ เพราะได้เห็นพ่อและชาวบ้าน หลังจากเลิกทำงานหรือกรีดยางช่วงเช้าก็จะมานั่งประลองเสียงนกกกรงหัวจุก ซึ่งถือว่าเป็นวิถีชีวิตของคนปักษ์ใต้

สารวัตรกล้วย จึงได้สะสมประสบการณ์จนมีความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ของนกกกรงหัวจุก และเริ่มศึกษาการเพาะนกกกรงจุกด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างจริงจังเมื่อปี ๒๕๕๑ จากนั้นได้ไปขออนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์สงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง เมื่อปี ๒๕๕๘ โดยใช้ชื่อฟาร์ม กล้วย นกด่าง พัทลุงฟาร์ม เลขที่ ๔๐๘ หมู่ ๒ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เพื่อเพาะขยายพันธุ์อย่างจริงจัง โดยมีการผสมข้ามสายพันธุ์นกกกรงหัวจุก เพื่อให้สีสันแปลกตาและลักษณะโดดเด่น มีเสียงร้องไพเราะ ซึ่งฟาร์มของสารวัตรกล้วยจะเน้น นกเผือก หรือ พญานก ซึ่งความเชื่อส่วนตัวมองว่า เป็นนกที่เสริมบารมี เลี้ยงแล้วจะเป็นมงคลชีวิต

ความสำเร็จการจำหน่ายนกกกรงหัวจุกเริ่มได้ผลตอบรับดีเมื่อ ปี ๒๕๖๒ มีลูกค้าทั้งภาคใต้ และทั่วประเทศ ที่ต้องการแลกเปลี่ยนสายพันธุ์นกด่าง รวมไปถึงลูกค้าต่างชาติ โดยเฉพาะเวียดนาม โดยราคาขึ้นอยู่กับอายุ สายพันธุ์ และคุณภาพการร้องเล่น สนุนราคาเริ่มต้นที่ตัวละ ๒๕,๐๐๐ บาทถึงหลักแสน สร้างรายได้ อย่างดี และทำเป็นธุรกิจครอบครัว ซึ่งจะใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงานและวันหยุดเข้ามาดูแล โดยมีคุณพ่อร่วมเลี้ยงให้ด้วย

#####

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสงขลา/รายงาน

ประเด็นที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา จัดทำคู่มือท่องเที่ยวย่านชุมชนเก่าหัวเขา-แหลมสน ชูความโดดเด่นแหล่งทุนวัฒนธรรมปูทางสู่การยอมรับระดับโลก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (มรภ.สงขลา) และหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จัดทำ “คู่มือท่องเที่ยวแหล่งทุนวัฒนธรรมย่านชุมชนเก่าหัวเขา-แหลมสน ” (Tourism
Guidebook: Cultural Capital of Hua Khao - Laem Son Old Town Community Area) เพื่อมอบ
ให้แก่หน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ชุมชนเก่าหัวเขา-แหลมสน โดยมี นางสุรีย์พรรณ ฦ สงขลา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกอง จันท์สว่าง
นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวด้านทุนวัฒนธรรมในย่าน
ชุมชนเก่าหัวเขา-แหลมสน

คู่มือฯ ดังกล่าวถือเป็นข้อมูลสำคัญในการเตรียมโครงการจัดตั้งศูนย์สงขลาคดีศึกษา สามารถสร้าง
ความโดดเด่นของทุนวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลา ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับโลก และเป็น
ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม และ
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมชุมชนหัวเขาแดง ที่ยังคงมีปรากฏ ให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน อาทิโบราณสถานทาง แหล่งท่องเที่ยวด้าน
โบราณสถานและประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนสถานและข้อมูล ประวัติศาสตร์เมืองสงขลา-หัวเขา
ยุคพุทธศตวรรษที่๒๒-๒๓

“คู่มือท่องเที่ยวแหล่งทุนวัฒนธรรมย่านชุมชนเก่าหัวเขา-แหลมสน ” นี้ ได้จัดทำ เป็นสองภาษา
(ไทย-อังกฤษ) รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งนอกจากเป็นสำหรับคู่มือท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่
ลูกหลานชาวจังหวัดสงขลาในรุ่นปัจจุบัน ที่ได้เรียนรู้และซาบซึ้งในประวัติศาสตร์อันยาวนานและทรงคุณค่า
ทางวัฒนธรรม โดยคณะผู้จัดทำได้ขอความอนุเคราะห์จากเพจ ภาพสวยสงขลา บรรจุภาพประวัติศาสตร์และ
เรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวในแหล่งทุนวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลา และเปิดช่องทางให้ผู้สนใจได้เข้าชม
ทางออนไลน์ โดยค้นหาคำว่า “คู่มือท่องเที่ยวแหล่งทุนวัฒนธรรมย่านชุมชนเก่าหัวเขา-แหลมสน” ก็จะได้ชม
ความสวยงามของเมืองเก่าสงขลาในรูปแบบ E-Book เช่นกัน

#####

พรรณภัทร ประทุมศรี สวท.สงขลา รายงาน

ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.๑๑๑๑
ครั้งที่ ๓๖ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

จังหวัดสงขลา

เรื่อง รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กรณีพนักงานถูกบริษัทไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรม

๑.ความเป็นมา

วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา รับหนังสือขอความเป็นธรรม จากนายกิตติภพ บุรพัฒน์ และตัวแทนพนักงานที่ได้รับผลกระทบ กว่า ๖๐ คน กรณีถูกบริษัท (ขอปกปิดชื่อ) ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรม ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่มีการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมาย ทำให้เกิดความเดือนร้อนแก่ตัวพนักงานและครอบครัว สำหรับกรณีดังกล่าว เป็นกรณีที่บริษัทได้มีคำสั่งไล่ออกพนักงานออกจากงาน จำนวน ๖๗ คน เนื่องจากฝ่าฝืนและขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยชอบ จากการประชุมเจรจาให้พนักงานทุกคนเข้าใจในการหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องปรับลดค่าจ้าง ถือเป็นกรณการกระทำผิดวินัย เป็นเหตุให้บริษัทเสียหาย ซึ่งทางกลุ่มเห็นว่าเป็นการไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรม

๒. ผลการดำเนินงาน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้การแก้ไขปัญหาข้างต้นเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมาย โดยเฉพาะประเด็นการไล่ออกและการจ่ายเงินชดเชย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายต่อไป

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

๔. รายชื่อผู้ติดต่อ

นายรุ่งโรจน์ และสุบ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

จังหวัดบึงกาฬ

เรื่อง ขอความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ครอบครัวไม่สามารถรับภาระได้

.....

๑. ความเป็นมา

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีนายปิติพงศ์ สีบสิงห์ อายุ ๒๕ ปี บ้านเลขที่ ๖๑ บ้านท่าสำราญ หมู่ที่ ๒ ตำบลซาง อำเภอลำดวน จังหวัดบึงกาฬ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ เป็นผู้ป่วยติดเตียง ครอบครัวไม่สามารถรับภาระค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยได้ จึงขอพระราชทานพระบรมราชนุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล ฯ

๒. ผลการดำเนินงาน

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสนธิ ขาวสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ อำเภอลำดวน และเทศบาลตำบลซาง ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ในเบื้องต้นสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ

๔. รายชื่อผู้ติดต่อ

นายมาวิน ยศรุ่งเรืองพัฒนา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

๑. ความเป็นมา

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ พร้อมทั้งหน่วยงานในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และร่วมกันทำแนวกันน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาเบื้องต้น

๒. ผลการดำเนินงาน

จากการตรวจสอบพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจจะมีผลต่อการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้น จึงอาจจะต้องมีการเพิ่มขึ้นกระสอบทรายกันน้ำให้สูงขึ้นเพื่อกันน้ำทะลักเข้าสู่เขตเศรษฐกิจอำเภอเมืองสิงห์บุรี ทั้งนี้ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยติดตามสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดเวลา

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วม

๔. รายชื่อผู้ติดต่อ

นายธรินทร์ นวลฉวี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีไม่สามารถเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของตนเองได้

.....

๑.ความเป็นมา

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากนางสุนันทา เสาวเวียง อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๗ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอขามเฒ่า จังหวัดศรีสะเกษ กรณีไม่สามารถเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของตนเองได้ เนื่องจากได้รับแจ้งว่าที่ดินแปลงดังกล่าวได้มีการซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ทำให้ได้รับความเดือดร้อน จึงประสงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ

๒. ผลการดำเนินงาน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความช่วยเหลือต่อกรณีดังกล่าว พร้อมทั้งได้ชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงาน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ร้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ร้องมีความพึงพอใจ

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

๔. รายชื่อผู้ติดต่อ

นายบุญชูวัฒน์ ปัญญาแดง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

.....